

Tân Tiến, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tham luận của HĐND xã Tân Tiến về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND theo luật định

**Kính thưa: - Chủ tọa hội nghị;
- Thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị.**

Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến quý vị đại biểu tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thực hiện Công văn số 08/HĐND ngày 27/8/2024 của Thường trực HĐND huyện về tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thường trực HĐND xã Tân Tiến xin trao đổi một số kinh nghiệm về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND theo luật định cụ thể như sau:

Một là Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND đã tổ chức, điều hành 07 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp Chuyên đề.

- Công tác tổ chức kỳ họp được thực hiện cơ bản theo đúng luật định, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và điều hành kỳ họp nhằm tiết kiệm thời gian nhưng vẫn nâng cao chất lượng kỳ họp bằng cách thông qua các báo cáo tóm tắt, một số văn bản không thông qua tại kỳ họp cho đại biểu tự nghiên cứu tại hội trường, dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn nhất là những vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước, cũng như các vấn đề qua các đợt tiếp xúc cử tri để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

- Tổ chức Hội nghị liên tịch trước các kỳ họp để thống nhất về thời gian, nội dung, chương trình của kỳ họp, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ họp.

- Hoạt động thẩm tra của các Ban về quy trình thực hiện đúng theo luật định, các thành viên Ban nghiên cứu tài liệu đã được gửi trước khi thẩm tra để đóng góp ý kiến vào các Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, công tác phối hợp giữa hai ban cơ bản thống nhất về các lĩnh vực được thẩm tra, qua thẩm tra đã giúp cho cơ quan soạn thảo điều chỉnh bổ sung để nâng cao chất lượng các văn bản trình kỳ họp, chất lượng báo cáo thẩm tra từng báo cáo được nâng cao là cơ sở để đại biểu

có định hướng, đồng thời gợi mở cách nghiên cứu tiếp cận các vấn đề thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

- Số lượng đại biểu tham dự kỳ họp luôn đảm bảo theo quy định. Thể hiện đúng vai trò của người đại biểu dân cử; chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND từng bước được nâng cao tại các kỳ họp của HĐND và các hoạt động khác, tổ chức tiếp xúc cử tri và họp tổ trước các kỳ họp để đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chất vấn trực tiếp tại kỳ họp những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, sau kỳ họp báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp. Ngoài ra còn thường xuyên kiến nghị, phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước ở đại phương.

- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

+ Trước kỳ họp Thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức cho đại biểu tiếp xúc để thông báo cho cử tri về thời gian, nội dung, chương trình của kỳ họp. Đồng thời trả lời ý kiến cử tri trong lần tiếp xúc trước, đồng thời nghe và nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân tổng hợp phản ánh về Thường trực HĐND để chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời theo quy định

+ Sau kỳ họp phối hợp tổ chức cho đại biểu họp tổ để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời trả lời ý kiến, phản ánh kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc trước kỳ họp.

Ngoài ra còn thông báo trên đài truyền thanh của xã về kết luận Hội nghị liên tịch thông nhất về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp, phát thanh trực tiếp diễn biến của kỳ họp, nhất là phần chất vấn và trả lời chất vấn để cử tri và nhân dân theo dõi, nắm bắt, sau kỳ họp thông báo kết quả kỳ họp cho nhân dân được biết.

Hai là quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

- HĐND xã luôn phát huy tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương bằng cách thông qua các Nghị quyết, nhất là từ khi thành lập các Ban HĐND xã đã giúp HĐND xã làm tốt công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình kỳ họp, nên công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị quyết được kỹ càng thận trọng hơn. Từ đó ban hành được những Nghị quyết có chất lượng cao hơn và sát đúng với tình hình thực tế của địa phương mang tính khả thi cao như Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; về phân bổ giao dự toán thu, chi ngân sách xã; về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Khi ban hành các Nghị quyết vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của hội đồng nhân dân là hết sức quan trọng và luôn được quan tâm hàng đầu như HĐND thì phối hợp với UBMTTQ thường

xuyên tăng cường công tác giám sát, kiến nghị UBND xã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời đạt hiệu quả; UBND thì tích cực, nỗ lực và quyết tâm triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; UBMTTQ và các cơ quan hữu quan luôn làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện để xây dựng cơ quan lãnh mạnh.

Ba là Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân:

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND xã đã giám sát được 02 đợt với nội dung về công tác quản lý sử dụng thu, chi các quỹ ủng hộ tự nguyện năm 2023 của xã.

- Giám sát của hai Ban HĐND xã:

+ Ban Pháp chế đã giám sát được 01 đợt với nội dung về công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn xã năm 2023.

+ Ban Kinh tế - Xã hội đã giám sát được 01 đợt với nội dung về Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã 10 tháng đầu năm 2023 của UBND xã; về kết quả thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư trên địa bàn xã năm 2023 và kết quả triển khai, thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn xã năm 2023 chương trình Nông thôn mới.

Nhìn chung hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND được thực hiện theo đúng quy trình từ khi lập kế hoạch giám sát, chọn nội dung giám sát đến công tác chuẩn bị giám sát và tiến hành làm việc với cơ quan chịu sự giám sát, đồng thời có báo cáo và kiến nghị sau giám sát.

*** Đánh giá chung:**

Được sự quan tâm của Thường trực HĐND, UBND huyện; sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ và các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND đề ra. Vì vậy tình hình KT-XH, QP-AN của xã nhà đã chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đạt và vượt so với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động của HĐND đều thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch.

*** Giải pháp:**

- Thường trực HĐND xã thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi học hỏi và đổi mới nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhất là chất lượng các kỳ họp.

- Đại biểu HĐND xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, nhất là trách nhiệm tiếp xúc cử tri và tiếp công dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tổ đại biểu HĐND duy trì tốt hoạt động của tổ, nhất là hoạt động tiếp xúc cử tri, họp tổ trước kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước kỳ họp, phiên họp.

- Các Ban HĐND xã cần duy trì tốt hoạt động của Ban, nhất là công tác thẩm tra và giám sát theo quy định của pháp luật.

- Sự phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa HĐND, UBND và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.

Trên đây là ý kiến tham luận của Thường trực HĐND xã Tân Tiến về tổ chức các kỳ họp thường lệ. Chúng tôi mong muốn được trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm của quý vị đại biểu để phục vụ cho hoạt động các kỳ họp thường lệ của HĐND được tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn !